

คำห้ามใช้เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อเครื่องสำอางบางกรณี
(รวมถึงคำพ้องรูป/พ้องเสียง ที่อาจทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง)

1	ANTI-ITCH	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะที่ใช้แล้วล้างออก
2	BURN	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปาก
3	ENLARGE	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะ และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
4	ENLARGMENT	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะ และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
5	ERASER	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์พอกสีผม
6	ITCH	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะที่ใช้แล้วล้างออก
7	ITCH CONTROL	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะที่ใช้แล้วล้างออก
8	ITCHING	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะที่ใช้แล้วล้างออก
9	ITCHLESS	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะที่ใช้แล้วล้างออก
10	ITCHY	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะที่ใช้แล้วล้างออก
11	KILL	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหนัง/รอบดวงตา/ริมฝีปาก
12	LINERASER	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์พอกสีผม
13	REFIT	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์พอกผิว
14	REMEDIES	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะ
15	REMEDY	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะ
16	RESHAPE	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
17	RESHAPER	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
18	RESTRUCTURE	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะ
19	RESTRUCTURING	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม/หนังศีรษะ
20	SHAPE	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ยัดผม/ตัดผม
21	SHAPER	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
22	SHAPING	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอย
23	SLIM	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่ง และผ้าอนามัย
24	TATTOO	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหนัง/รอบดวงตา/ริมฝีปาก และน้ำหอม
25	V SHAPE	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
26	V SHAPING	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
27	แทททู	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหนัง/รอบดวงตา/ริมฝีปาก และน้ำหอม
28	แทททู	ห้ามใช้ ยกเว้น ให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหนัง/รอบดวงตา/ริมฝีปาก และน้ำหอม